



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. โจทย์ผิดก็แก้ไม่ถูกทาง	โพสต์ทูเดย์
2. ธ.ก.ส.ส่งทีมเร่งปรับโครงสร้างหนี้ - ลดดอกเบี้ย หวั่นหนี้เสียเกษตรพุ่ง3หมื่นล.	กรุงเทพธุรกิจ
3. มะกันร้องตัดสิทธิ์ภาษีเกษตรไทย มูลค่า1.7หมื่นล.-ตัดหลังเบรกนำเข้าหมู...	ข่าวสด
4. เกษตรเขต 2 จัดงาน Green Matket#Farmer Market เปิดตลาดสินค้าคุณภาพ...	ไทยโพสต์
5. กสส.หาแนวทางช่วยสมาชิกสหกรณ์สงวนพื้นที่นุ่กว่า5.4พันล.	พิมพ์ไทย
6. ผวาสูญพันธุ์! อีสานเร่งปั้น"เกษตรกรจิ๋ว" พลังเด็กอุบลฯพลิกถิ่นกันดารเป็นทุ่งสีทอง	ผู้จัดการรายวัน
7. นำร่องแปรรูปผลสับปะรดสด	ไทยรัฐ
8. ภาพข่าว: ขยายตลาดคู่ค้ายาง	สยามรัฐ
9. สมาชิกส.โคนมลำพูน จำกัด...ปลื้มน'ธนาคารโคนมทดแทนฝูง' ช่วยลดต้นทุน...	สยามรัฐ
10. บทบรรณาธิการ: หยุดหมูใช้สารเร่งเนื้อแดง	แนวหน้า
11. 'เกษตรฯ'สั่งห้ามนำเข้ามังคุดอินโดฯ	กรุงเทพธุรกิจ
12. เดินหน้าพัฒนา'เกษตรอินทรีย์' เชื่อมโยงเครือข่ายระดับพื้นที่ซึ่เป่ารับซื้อผลผลิต	แนวหน้า

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

หัวข้อ : โพสทูเดย์: โจทย์ผิดก็แก้ไม่ถูกทาง

วันที่ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 5626 หน้า : V2(ซ้าย)



## โจทย์ผิดก็แก้ไม่ถูกทาง

ภาครัฐพยายามเรียกความเชื่อมั่นด้วยการย่ำว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเกินคาดเฉลี่ยเดือนละกว่า 4.7% และหลายหน่วยงานก็ออกมาส่งสัญญาณว่าจากแนวโน้มที่บวกอาจปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ให้ขยายตัวดีกว่าเมื่อต้นปี รวมทั้งล่าสุดตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือเงินเฟ้อซึ่งสะท้อนราคาสินค้าแพงเดือน มิ.ย. ปรับขึ้น 1.38% แสดงให้เห็นว่าสินค้าบริการกำลังขึ้นราคา เพราะเชื่อว่ากำลังซื้อจะเพิ่มตามเศรษฐกิจที่ดี

หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเงินเฟ้อกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าเงินเฟ้อเดือน มิ.ย.ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ไม่ได้เป็นการขึ้นจากราคาน้ำมันปรับขึ้นเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา แต่เกิดจากการบริโภคของประชาชนที่เพิ่มขึ้นด้วย 3.7% โดยสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อเดือน มิ.ย.สูงขึ้น 1.38% แยกตามรายการสินค้าและบริการ 422 รายการ ที่นำมาใช้คำนวณเงินเฟ้อเดือน มิ.ย.เทียบกับปีก่อน มีสินค้าราคาสูงขึ้น 217 ราย สินค้าราคาไม่เปลี่ยนแปลง 80 รายการ และสินค้าราคาลดลง 125 รายการ

สำหรับรายการสินค้าบริการที่เพิ่มขึ้นในหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่ม 2.20% สินค้าสำคัญราคาแพงขึ้น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่ม 12.90% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม 5.86% ส่วนสินค้าในหมวดอาหารเครื่องดื่มที่ปรับขึ้น เช่น ข้าวสารเจ้าเพิ่ม 5.20% กาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มเพิ่ม 10.67% กับข้าวสำเร็จรูปเพิ่ม 1.57% ก๋วยเตี๋ยวเพิ่ม 1.72% ข้าวราดแกงเพิ่ม 1.22% ค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่ม 2.68% ก๊าซ

หุงต้มเพิ่ม 11.01%

ขณะที่สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง เช่น ผักสดลดลง 8.15% เนื้อสัตว์แปด ไก่ และสัตว์น้ำลดลง 1.03% **สอดคล้องกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ที่รายงานว่าราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยติดลบ 5-7%

ภาพรวมทั้งหมดจึงนับเป็นตัวฟ้องว่าเศรษฐกิจที่รัฐบาลบอกว่าดียังดีแบบกระจุกตัวเหมือนที่ผ่านมา การบริโภคที่ฟื้นขึ้นเป็นการดีขึ้นของชนระดับกลางถึงบน ส่วนระดับล่างการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีมาเป็นที่ยังไม่สามารถส่งต่อไปถึงตลอดห่วงโซการผลิต เห็นได้จากราคาสินค้าเกษตรยังติดลบถึง 5-7% แต่ราคาสินค้าบริการในหมวดอาหารสำเร็จรูป เช่น กับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว และข้าวราดแกงราคาปรับเพิ่มทั้งหมด สิ่งนี้สะท้อนว่ากลไกการกระจายรายได้แต่ละห่วงโซ่ยังมีปัญหาเหมือนกับที่คนทั่วไปสงสัยว่าในขณะที่เกษตรกรออกมาร้องเพราะเดือดร้อนจากราคาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ แต่ราคาอาหารการเกษตรที่ขายในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่กลับยังราคาแพง เช่น ลำสุกกรณีของสับปะรดราคาตกสุดรอบ 10 ปี เหลือกิโลกรัมละ 2 บาท แต่ราคาสับปะรดในเมืองใหญ่ยังขายขึ้นละ 20 บาทเหมือนเดิม ไม่ได้ลดราคาลงตามราคาผลผลิตที่หน้าไร่

เมื่อเป็นเช่นนี้หากรัฐอยากให้เศรษฐกิจที่ว่าดีเกินคาดเป็นการดีแบบทั่วถึงจริง ก็ต้องแก้ปัญหาเดิมๆ ที่มีการเรียกร้องกันมานาน การกระจายประโยชน์ การเติบโตของเศรษฐกิจให้ไปถึงปลายสุดของห่วงโซ่อุปทานตลอดห่วงโซ่ให้สมบูรณ์มากขึ้น เพราะสิ่งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ส่งผลให้ประชาชนชาวบ้านทั่วไปรู้สึกได้ถึงเศรษฐกิจที่เติบโต

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องตั้งโจทย์ให้ได้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ถ้าตั้งโจทย์ผิดคาดได้เลยว่านโยบายและแผนงานการแก้ปัญหาที่จะออกมาจากหน่วยงานรัฐ ต้องเป็นนโยบายและแผนที่ผิดทางแน่ ซึ่งเชื่อว่ารัฐก็รู้เรื่องนี้อยู่ในใจเช่นกัน ■



## ธ.ก.ส.ส่งทีมเร่งปรับโครงสร้างหนี้ - ลดดอกเบี้ย หวั่นหนี้เสียเกษตรพุ่ง3หมื่นล.

### ขี้อยอดค้างชำระสูงขึ้น จากราคาสินค้าเกษตร บางชนิดตกต่ำ

กรุงเทพฯ 3 ก.ค. - ธ.ก.ส. เร่งปรับหนี้เกษตรกร หลังพบยอดหนี้ 3 หมื่นล้าน เริ่มผิวนิดชำระ จ่อกลายเป็น "เอ็นพีแอล" ดันสัดส่วนหนี้เสียแตะ 6% ซึ่งผลจากราคาพืชผลบางชนิดตกต่ำ ส่งทีมเข้าปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ย ย้ำต้องเสร็จภายในเดือนนี้ หวังพยุงบัตหนี้เสียในระดับเดิม ด้าน สกค. แจงราคาข้าวพุ่ง ขณะ "ยาง-สับปะรด" ททรุด เชื่อครึ่งปีหลังดีขึ้น

แม้รายได้เกษตรกรจะเริ่มดีขึ้น โดยข้อมูลล่าสุดจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า รายได้เกษตรกรที่แท้จริงในเดือน พ.ค. ขยายตัว 9% เป็นการเติบโตต่อเนื่องเดือนที่สอง และเป็นระดับการเติบโตที่สูงสุดในรอบ 13 เดือน แต่สถานการณ์หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของกลุ่มเกษตรกรโดยรวม ยังไม่ดีขึ้นมากนัก

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขปัญหานี้เสีย หลังพบว่า ในช่วงนี้มีลูกหนี้เกษตรกรจำนวนหนึ่งประสบ

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

### หน้า

ปัญหาการชำระหนี้ ทำให้มียอดค้างชำระหนี้ระหว่าง 0-3 เดือน ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขลูกหนี้เหล่านี้ จะกลายเป็นหนี้เสียทันที พบหนี้ที่อยู่ระหว่างแก้ไข 3 หมื่นล้าน

สาเหตุหลักที่ทำให้ลูกหนี้เกษตรกรประสบปัญหาการชำระหนี้ เนื่องจาก ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ผลิตสับปะรด มะนาว กล้วย และผลไม้อื่น เช่น มังคุด โดยกรณีมังคุดนั้น ในช่วงที่

ผ่านมามีผลผลิตออกน้อยมาก ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตได้รับผลกระทบ ส่วนกรณีสับปะรดนั้น มีผลผลิตออกมาเยอะ ทำให้ราคาตกต่ำ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอื่น เช่น ข้าวและมันสำปะหลัง ยังทำราคาได้ดี

ทั้งนี้ ยอดหนี้ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขดังกล่าวมีอยู่ถึง 3 หมื่นล้านบาท หากแก้ไขไม่ได้จะทำให้หนี้เสียของธนาคารปรับขึ้นไปอยู่ในระดับ 6% จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 4.29% ธนาคารคาดว่า จะสามารถแก้ไขได้ราว 60% ของยอดหนี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีหนี้เสียจำนวนหนึ่งหรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ที่ธนาคารสามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นหนี้ปกติได้ ดังนั้น ระดับหนี้เสียโดยรวมของธนาคารทรงตัวในระดับเดิม

### เร่งปรับโครงสร้างหนี้-ลดดอกเบี้ย

สำหรับแนวทางแก้ไขนั้น ธนาคารจะเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ โดยเน้นลดภาระดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ต่อเนื่อง โดยกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้จะดำเนิน



อภิรมย์ สุขประเสริฐ

การไปแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ภาพรวมหนี้เสียทั้งปีนั้น คาดว่า จะรักษาให้อยู่ในระดับ 4%

ด้านสถานการณ์สินเชื่ออื่น เขากล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนแรกนับจากสิ้นปีบัญชีของธนาคาร โดยเริ่มจากเดือน เม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรายย่อย ส่วนสินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตรกร

ปล่อยได้ในระดับ 3-4 พันล้านบาท คาดว่าภาพรวมรวมสินเชื่อทั้งปีจะปล่อยได้ตามเป้าหมายที่ 7.5 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตที่ประมาณ 7% จากปีก่อนหน้า ยอดเงินฝากใหม่ร้อยละ

ส่วนสถานการณ์เงินฝากนั้น ในช่วงแรกของต้นปีบัญชี ยอดเงินฝากยังมีเข้ามาไม่มากนัก เนื่องจาก เป็นต้นฤดูการผลิต ทำให้เกษตรกรบางส่วนถอนเงินฝากไปลงทุนการผลิต โดยยอดเงินฝากสุทธินั้นมีเข้ามาเพียง 7.8 พันล้านบาทเท่านั้น ขณะที่ เป้าหมายทั้งปีมียอดเงินฝากสุทธิ 7.3 หมื่นล้านบาท

"เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเงินฝากในส่วนของเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีเงินฝากไว้ใช้จ่ายเกษียณ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเงินฝากเกษตรกรในฐานเงินฝากรวมมีอยู่ประมาณ 15-20% เท่านั้น แต่ละปีพยายามตั้งเป้าให้มียอดเงินประมาณ 4% โดยปีที่ผ่านมา ก็ขยายตัวได้ในระดับดังกล่าว โดยยอดเงินฝากจะเริ่มไหลเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูการเก็บเกี่ยว"

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศค.) กล่าวว่า สถานการณ์ราคาสินค้าที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้คือ ข้าว ยางพารา และสับปะรด พบว่าราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ปี 2561 มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2560 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยตันละ 14,743 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่เฉลี่ยตันละ 9,207 บาท หรือสูงขึ้น 60.13%

เนื่องจากปริมาณข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดลดลงจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงกลางปี 2560 ในขณะที่ข้าวเปลือกเจ้าราคาเฉลี่ยตันละ 7,781 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่เฉลี่ยตันละ 7,514 บาท หรือสูงขึ้น 3.55% เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น แอฟริกา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับที่ : 10876 หน้า : 1(บนซ้าย), 4

หัวข้อ : ธ.ก.ส.ส่งทีมเร่งปรับโครงสร้างหนี้ - ลดดอกเบี้ย หวังหนี้เสียเกษตรพุ่ง3หมื่นล.

### ยางพาราแนวโน้มครึ่งปีหลังฟื้น

ยางพาราราคาเกษตรกรขายได้ปี 2561 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะมีทิศทางดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดย 5 เดือนแรก ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัม(กก.) ละ 43.56 บาทลดลง 38.61% ราคาน้ำยางสด กก.ละ 41.46 บาท ลดลง 36.42% และยางก้อนถ้วยคละ กก.ละ 20.28 บาท ลดลง 39.15% ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกยางในประเทศผู้ใช้อย่างรายใหญ่อย่างจีน การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้อย่างที่นำเข้ายางพาราจากไทย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มราคายางช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศยังคงมีความต้องการใช้อย่างพารา ในขณะที่รัฐบาลสนับสนุนให้ใช้ยางมากขึ้น และปริมาณสต็อกยางของจีน (ซึ่งต่ำ) ปรับตัวลดลง

### ราคา'สับปะรด'ร่วง50%

สับปะรดราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 5 เดือนแรก สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 3.14 บาท ลดลง 50.07 % สับปะรดบริโภค กิโลกรัมละ 3.14 บาท ลดลง 35.21 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตออกกระจุกตัวในช่วง พ.ค.-มิ.ย. และตลาดส่งออกชะลอการสั่งซื้อ ทำให้โรงงานแปรรูปต้องลดกำลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีสับปะรดส่วนเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป

มาตรการดำเนินการช่วยเหลือ รัฐบาลให้นำสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ โดยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ผลักดันการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดเพิ่มขึ้นและไปผลิตเป็นอาหารสัตว์





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : มะกันร้องตัดสิทธิภาษีเกษตรไทย มูลค่า1.7หมื่นล.-ตัดหลังเบรกว่าเข้าหมู่เร่งเนื้อแดง

วันที่ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 10079 หน้า : 5(บน)

# มะกันร้องตัดสิทธิภาษีเกษตรไทย

## มูลค่า1.7หมื่นล.-ตัดหลังเบรกว่าเข้าหมู่เร่งเนื้อแดง

'ซูติมา' นำทีมกระทรวงเกษตรฯ-สาธารณสุข บินร่วมเวทีประชาพิจารณ์ที่สหรัฐ ก.ค.นี้ หลังสภาผู้ผลิตหมูมะกันร้องนำผู้แทนการค้าสหรัฐ ให้ตัดจีเอสพีสินค้าเกษตรของไทยกว่า 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท กรมฯไทยไม่ยอมนำเข้าหมู่ที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่าเดือนก.ค.นี้ น.ส.ซูติมา บุญยประภัศร์ รรมช.พาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าทีมนำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ร่วมฟังการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นในการแสดงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนในสหรัฐ หลังสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาประกาศยอมรับคำร้องของสภาผู้ผลิตหมูของสหรัฐ ที่เสนอให้ทบทุนการให้ภาครัฐตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) กรมฯไม่ให้มีการนำเข้าหมูสหรัฐมาไทย ด้วยเหตุผลที่ระบุว่า หมูสหรัฐมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีน ในการเลี้ยง

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลกระทบหากไทยถูกตัดจีเอสพีของสหรัฐอเมริกา จะกระทบสินค้าเกษตรบางรายการ แต่สินค้าเกษตรที่ได้รับ

จีเอสพีขณะนี้ มีจำนวน 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.9% ของสินค้าไทยจำนวน 4,600 รายการ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านจีเอสพี มูลค่า 114,905 ล้านบาท

สินค้าเกษตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการจีเอสพี ของสหรัฐอเมริกา มี เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้ปรุงแต่ง ซอส และเครื่องปรุง ข้าวปรุงแต่ง พาสตา ปรุงปรุงแต่ง น้ำตาลดิบ มังคุด มะม่วง ฯลฯ ส่วนสินค้าเกษตรธรรมชาติที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามโครงการจีเอสพี เนื่องจากอัตรานำเข้าของภาษีอยู่ที่ปกติ 0% อยู่แล้ว

สำหรับการพิจารณาจีเอสพีไทยยอมรับมีความกังวลในเรื่องนี้ โดยปกติสหรัฐอเมริกาจะมีการทบทวนการให้จีเอสพีเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือจีเอสพี หรือเพิกถอนให้สิทธิ เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญพบว่าหากไทยถูกสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านโครงการจีเอสพี จะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษี 0% มาอยู่ในอัตราภาษีระดับ 1-17.9% แตกต่างตามชนิดสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศไทย



## เกษตรเขต 2 จัดงาน Green Market #Farmer Market เปิดตลาดสินค้าคุณภาพสู่ตลาดไฮเอนด์

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตลาดเกษตรกรขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งที่เกษตรกรจะได้นำสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย มาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดูแลตลาดเกษตรกรอยู่ 57 ตลาดกระจายอยู่ทั่วประเทศ

**นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเรื่องตลาดเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ตลาดเกษตรกรจะอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด หรือหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด แต่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดระดับบน (ตลาดไฮเอนด์) แต่ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ที่รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้เดินทางไปอีกขั้นในการร่วมมือกับศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาเลือกซื้อหาสินค้า และยังเป็นที่กลุ่มผู้บริโภคที่กำลังซื้อค่อนข้างสูง จึงเป็นโอกาสที่จะได้ผลักดันให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาพบปะกับผู้บริโภคโดยตรง

ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด นำรูปแบบการดำเนินการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP และ ตลาดเกษตรกร ไปสู่ตลาดห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตสินค้าคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ในระบบแปลงใหญ่ก็ดี หรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้า GAP หรือกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จะผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ยกระดับการผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาดไฮเอนด์มากขึ้น

“วันนี้เราต้องสร้างความรู้สึกรักหรือสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ให้คำนึงถึงการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพ



และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ก็จะเป็นตัวผลักดันให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เป็นไปตามแนวทางการตลาดนำการผลิตนั่นเอง” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ด้านนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี กล่าวว่า ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ได้ให้การสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำสินค้าที่มีคุณภาพมาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ในตลาด Green Market เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้สินค้าเกษตรได้รับความสนใจมากขึ้น จึงเห็นว่าควรขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่เกษตรกรในเครือข่ายภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จึงได้ร่วมมือกับมาร์เก็ตวิลเลจ จัดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP และตลาดเกษตรกร “Green Market # Farm Market” ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2561

ภายในงานจะประกอบไปด้วย การแสดงสินค้าเกษตรพรีเมียมกว่า 36 รายการ เป็นสินค้าสดและสินค้าแปรรูปที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน





รวมถึงนวัตกรรมทางการเกษตร อีกทั้งมีการให้บริการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของโรงพยาบาลหัวหิน และการให้ความรู้เรื่องการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรผ่านไปรษณีย์ออนไลน์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาหัวหิน ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการผลผลิตการเกษตร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและผู้ผลิต การสาธิต การประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์ภายในงาน การแข่งขันทานผลไม้ตามฤดูกาล และการจัดนาที่ทอง ลด แลก แจก ซิม

ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานของเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก รวมทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองได้ในอนาคต ที่สำคัญคือได้ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานจากตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น.



## กสส.หาแนวทางช่วยสมาชิกสหกรณ์ สร้างหนี้กองทุนฟื้นฟูกว่า5.4พันล.

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยดำเนินการผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์ได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ตรงจุด ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ให้ลดลง

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกองทุนฟื้นฟู พบว่ามีสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟู และมีความประสงค์ให้กองทุนฟื้นฟู เข้ามาบริหารจัดการหนี้ รวมจำนวน 44,549 ราย จาก 1,527 สหกรณ์ มีมูลหนี้รวมกันประมาณ 5,499 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

ระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเฉพาะกิจว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2560 รวมจำนวน 3,359 ราย มูลหนี้ 1,033 ล้านบาท และเป็นเกษตรกรที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าวจำนวน 41,190 ราย มูลหนี้ 4,466 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านหนี้สินและมีความต้องการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เบื้องต้นกรมฯ จะพิจารณาเฉพาะกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง กฟก.ก่อน

โดยขอให้สหกรณ์ในกลุ่มเป้าหมายตรวจสอบข้อมูลสมาชิกว่ายังมีความต้องการให้ กฟก.เข้ามาบริหารจัดการหนี้แทนสหกรณ์หรือไม่ หากไม่ต้องการ จะมีวิธีการบริหารจัดการหนี้ที่ยังค้างอย่างไร ซึ่งทั้งสองทางเลือกต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายและต้องเกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์โดยรวม จากนั้นเมื่อได้ข้อสรุป กรมฯ จะได้จัดทำรายละเอียดเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป







# ผวาสูญพันธุ์! อีสานเร่งปั้น“เกษตรกรจิ๋ว”

## พลังเด็กอุบลฯพลิกถิ่นกันดารเป็นทุ่งสีทอง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - หัวหน้าชีพกระดุกสันหลังของชาติสูญพันธุ์! อีสานเร่งปั้นเกษตรกรรุ่นจิ๋ว ผ่าน “กลุ่มยุวเกษตรกร” เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เผยช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารกลางวันยังยืนสานฝันไทยสู่ครัวโลก ที่ “รร.เพียงหลวง” อุบลฯ เจ่งพลังเกษตรกรจิ๋ว พลิกดินถิ่นกันดารเป็นทุ่งสีทองป้อนอาหารกลางวัน คำว่ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ประชากรร้อยละ 35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการอพยพแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ส่งผลให้ภาคการเกษตรประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันเยาวชนในภาคเกษตรกรรมที่เคยเป็นแรงงานสำคัญในครอบครัวได้หันไปสู่อชีพอื่น วัตถุประสงค์ได้เข้ามาฝึกอบรมทำให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป ปีไปตามตลาดไม่สนับสนุนให้บุตรหลานประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตรลดลง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความสำคัญต่อปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้ดำเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการส่งเสริมการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชน จัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให้ยุวเกษตรกรมีความสามารถและมีความพร้อมในการสืบต่ออาชีพการเกษตรและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ



นายวิบูลย์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา (สสช.7 นม.) รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดตอนล่าง กล่าวว่ สสช.7 นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษาเกษตรกรระดับเขตขึ้น เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรประจำกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและมีผลงานดีเด่นได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และฝึกให้สมาชิกรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รักความสามัคคี และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกให้ยุวเกษตรกรเกิดความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพและเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความคิดการทำงาน ภาวะผู้นำของยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ

สำหรับกิจกรรมในงานชุมนุมยุวเกษตรกร ประกอบด้วย กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรระดับเขต กิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันการพูดในที่ชุมนุม การแข่งขันแยกเมล็ดพันธุ์ การประกวดโครงงาน และฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร การแสดงรอบกองไฟ และพิธีเทียน

นายวิบูลย์กล่าวว่า ในปี 2561 โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายที่ สสช.7 นครราชสีมา เข้าไปส่งเสริมจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โดยกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี 2561 ซึ่งเข้ารับรางวัลไปเมื่อวันที่พฤษภาคมที่ผ่านมา และปี 2560 นายเสมอ ทวีวีร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

ได้รับโลรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการกลุ่มยุวเกษตรกรของ สสช. 7 นครราชสีมา อย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ด.ญ.กมลชนก มิ่งมูล อายุ 12 ปี ตัวแทนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า โรงเรียนเพียงหลวง 12ฯ มีครูและนักเรียนรวมกันทั้งหมด 38 คน ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารประสบปัญหาด้านการเกษตร และที่ตั้งของโรงเรียนเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นหิน ที่ดินทำกินมีจำกัด และชาวบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

โรงเรียนจึงเริ่มดำเนินโครงการยุวทูตบูรณาการอาชีพเกษตรพอเพียง ภายใต้กลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการพัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้เหมาะสำหรับการเพาะปลูก พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตร พัฒนาความรู้วิธีการใหม่ๆ ที่สามารถทำการเกษตรในพื้นที่จำกัดให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพโดยไม่ใช้สารเคมี

วันนี้ กลุ่มยุวเกษตรกรสามารถทำดินปลูกเองได้ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว ทำปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งไก่ไข่ เป็ด และหมู ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำกลับมาเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน และหากเหลือจะนำไปแปรรูปเพื่อส่งขายออกสู่ตลาดภายนอกในรูปแบบของสหกรณ์ มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ ขณะนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่กว่า 60,000 บาท และยังสามารถนำเอาผลผลิตของชาวบ้าน เช่น เครื่องจักรสานต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาจำหน่ายในสหกรณ์ด้วย.



## นำร่องแปรรูปผลสับประรดสด

ผู้สื่อข่าวรายงานที่ฟาร์มสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ในการเปิด โครงการนำร่อง “การแปรรูปผลสับประรดสดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาสับประรดล้นตลาด ในภาคตะวันออก” โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำนวยการ ทงกิก ประธาน สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ ซึ่งนายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวถึงที่มาของแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสับประรดในภาคตะวันออก เนื่องจากกรณีที่ราคาสับประรดตกต่ำ ร่วมกับมีผลผลิตล้นตลาด และสับประรดบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่โรงงานแปรรูปสับประรดรับซื้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับสหกรณ์ การเกษตรนิคมระยอง จำกัด และสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาสับประรด ล้นตลาดในภาคตะวันออก โดยการนำสับประรดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานมาผลิตเป็นอาหาร สัตว์สำหรับโคนม ภายใต้โครงการ “การแปรรูปผลสับประรดสดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาสับประรดล้น ตลาดในภาคตะวันออก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับประรดในพื้นที่ที่ประสบ ปัญหา อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตน้ำนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม.



ขยายตลาดคู้ค้ายาง...นายเกษภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู้ค้ายางพาราไทย เพื่อแสดงศักยภาพความเป็น ผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพและการส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก และแสวงหา พันธมิตรคู้ค้ำใหม่ในตลาดยางพารา โดยมีคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ประกอบการ ผู้แปรรูป กว่า 20 ประเทศ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ นี้





## สมาชิกส.โคนมลำพูนฯจำกัด...ป्लीม'ธนาคารโคนมทดแทนฝูง' ช่วยลดต้นทุน-ได้แม่โคพันธุ์ดี



### สก๊อปพิเศษ

ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเรื่องการรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตร ในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นทิศทางหนึ่งที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตร รวมถึงการเลี้ยงโคนมให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาด้านการตลาดผลิตภัณฑ์นมทั้งระบบ เป็นบทบาทของสหกรณ์โคนม ที่ต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม ให้อยู่รอดและยั่งยืน อันจะเป็นการรักษอาชีพที่พอให้ได้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาการค้าเน้นธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตทั้ง

ระบบ โดยคัดเลือก "สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด" เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวมแปรรูปการตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ ส่งเสริมสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมในรูปแบบการเลี้ยงแม่โคทดแทนฝูง และส่งเสริมการเลี้ยงระบบคอกรวมตามช่วงวัยเป็นฟาร์มกลางของสหกรณ์ในรูปแบบ "ธนาคารโคนมทดแทนฝูง"

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารสินค้าเกษตรสถาบันเกษตรกร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสมาชิกลดต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทนฝูงในลักษณะฟาร์มรวมและบริหารจัดการโดยสหกรณ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการจัดการด้านอาหารที่เหมาะสมกับโคตามช่วงวัย ช่วยลดต้นทุนในฟาร์มเกษตรกร และการให้สินเชื่อเพื่อซื้อโคทดแทนฝูงเป็นการเพิ่มสภาพคล่องตัวในการผลิต

นางสมิตรา อภิขัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนเงินทุน



หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ กิจกรรมรวมซื้อ-รวมขาย เพื่อให้เกิดการลดต้นทุน ด้วยการจัดหาสินค้าประเภทอาหารสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฟาร์มโคนม ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร มา



จำหน่ายแก่สมาชิก รวมน้ำมันดิบจากสมาชิก สหกรณ์เพื่อจำหน่ายให้กับองค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมแก่สมาชิก โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โดย สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง จำนวน 5,950,000 บาท โดยส่งเสริมสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมในการลดต้นทุนการผลิต ลดภาระการเลี้ยงลูกโค และโคสาว โดยการ รับซื้อ รับฝาก ลูกโคอายุระหว่าง 3-6 เดือน

จากสมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรมาเลี้ยงดูในฟาร์มกลาง จำนวน 100 ตัว ในลักษณะหมุนเวียนเป็นรุ่นๆ

นอกจากนี้ ส่งเสริมการเลี้ยงระบบคอกรวม เพื่อให้ได้แม่โคคุณภาพดีผสมให้ติดจนท้องได้ 7 เดือนแล้วจำหน่าย หรือให้สมาชิกถอนคืนไปทดแทนแม่โคปลดระวางในฟาร์มของสมาชิก เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบโดยการให้ก่อสร้างฟาร์มกลางของสหกรณ์ ประกอบด้วย โรงเรือน เลี้ยงโคตามช่วงวัย โรงเรือนเก็บอาหารโคนม โรงฆ่าเชื้อ

ล่าสุด สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ได้ส่งมอบโคสาวท้อง คืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ 1 ราย จาก 70 ราย คือ นายรังสรรค์ ปาลี และจะเริ่มทยอยส่งคืนโค เมื่อครบ 15 เดือนขึ้นไป คาดเดือนพฤศจิกายน 2561 จะสามารถทยอยคืนโคสาวท้องให้กับสมาชิกอีก 69 รายที่เหลือจนครบ

ขณะที่ นายรังสรรค์ ปาลี สมาชิกสหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเลี้ยงโคที่ยังไม่สามารถรีดนมได้ ซึ่งโคได้รับการดูแลดีกว่าในฟาร์ม เพราะมีการควบคุมคุณภาพและปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับโค รวมทั้งได้แม่พันธุ์โคที่สมบูรณ์ เนื่องจากโคถูกผสมในช่วงอายุที่เหมาะสม แม่โคที่ได้รับการดูแลที่ดี จะให้น้ำมันนมปริมาณที่ดีและมีคุณภาพสูง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย



## บทบรรณาธิการ

### หยุดหมูใช้สารเร่งเนื้อแดง

สารเร่งเนื้อแดง(Leanness - Enhancing agents) เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปของสารเคมีในกลุ่ม เบต้าอะโกนิสต์ (Beta - agonists หรือ Beta - Adrenergic agonist) ซึ่งปกติแล้วนำมาใช้เป็นยาขยายหลอดลมในคน และใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ ในสัตว์ แต่มีการนำมาใช้ในวัตถุประสงค์อื่น คือ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะ หมู วัว โดยการนำไปผสมกับอาหาร หรือน้ำดื่มของสัตว์ ทำให้สัตว์เจริญเติบโตดี มีเนื้อมากขึ้น (และถ้าเป็นเนื้อแดง เนื้อจะออกสีแดงมากขึ้น) มีไขมันน้อย ผู้บริโภคจะชอบเพราะดูน่ารับประทาน และยังขายได้ราคาสูงอีกด้วย

ในทางการแพทย์ระบุว่า หากผู้บริโภค ได้รับสารเร่งเนื้อแดงในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น กลืนไส้ อาเจียน ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หน้าแดง ซาตามแขนขาหรือลำตัว ตัวสั่น ปวดศีรษะ หนาวสั่น หายใจลำบาก มีอาการทางจิตประสาท เช่น กระวนกระวาย นอนไม่หลับ เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะเม็ดเลือดขาวเพิ่มจำนวนมากผิดปกติ (Leukocytosis) และภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

เมื่อเร็วๆ นี้ น.สพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ น.สพ.จิรศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์ โสภณ พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สพส. อยส., สาง.ปศข 7 กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7 รวมกว่า 50 นาย เข้าตรวจปัสสาวะสุกรที่ฟาร์มในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 9 ฟาร์ม แล้วพบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดงจำนวน

3 ฟาร์ม จึงได้อายัดสุกรไว้จำนวน 28,460 ตัว จากนั้นในวันที่ 29 มิ.ย. ชุดเฉพาะกิจปราบปรามสารเร่งเนื้อแดง กรมปศุสัตว์ ขยายผลลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมูดอเนื่องในพื้นที่ อ.โพธาราม และ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก อยส. สพส., สาง.ปศข 7 เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรขุนด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Strip Test) จำนวน 5 ฟาร์ม แต่ครั้งนี้ไม่พบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 5 ฟาร์ม สรุปผลการดำเนินการ 2 วัน อายัดสุกรที่ฟาร์มจำนวน 3 ฟาร์ม รวม 28,460 ตัว โดยตัวอย่างปัสสาวะจะถูกส่งตรวจเพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ต่อไป

ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรปลอดภัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการระดมกำลังกวาดล้างโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และยืนยันว่า หลังจากนี้จะมีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง หากบริโภคเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง อาจทำให้เจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้ พร้อมย้ำว่าหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “DLD 4.0” ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้อย่างทันทั่วถึง

เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในหมู จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคหมูทุกคน

# 'เกษตรฯ'สั่งห้ามนำเข้ามังคุดอินโดฯ

**กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตรฯ** ประกาศระงับนำเข้ามังคุดจากอินโดนีเซีย เหตุไม่ทำตามเงื่อนไขการตรวจประเมินแหล่งผลิต ตาม พ.ร.บ.กักพืชและมาตรการ SPS บัดได้อินโดนีเซียห้ามนำเข้าลำไยสดไทย ช่วง ก.ค.-ส.ค.

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ส่งหนังสือถึงอินโดนีเซีย แจ้งระงับการนำเข้ามังคุด ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการตรวจประเมินแหล่งผลิตตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกักพืช ทั้งนี้ที่ผ่านมามีไทยผ่อนผันให้นำเข้า

มังคุดจากอินโดนีเซียมาโดยตลอด ภายใต้บทเฉพาะกาลของประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องกำหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

โดยมีเงื่อนไขให้อินโดนีเซียแจ้งข้อคิดเห็นต่อร่างเงื่อนไขการนำเข้ามังคุดและเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรไปตรวจประเมินแหล่งผลิต แต่อินโดนีเซียไม่ได้ดำเนินการ จึงแจ้งระงับและยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าทั้งหมด หลังจากนั้นหากอินโดนีเซียต้องการส่งออกมังคุดมายังไทยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น

ทั้งนี้ในปี 2560 ไทยนำเข้ามังคุดจากอินโดนีเซีย 6,000 ตัน มูลค่า 113 ล้านบาท ในปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) 1.1 หมื่นตัน 360 ล้านบาท

นายสมชายชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การระงับนำเข้ามังคุดจากอินโดนีเซียเป็นไปตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และไม่ได้ตอบโต้กรณีที่อินโดนีเซียประกาศห้ามนำเข้าลำไยจากไทยในช่วง เดือน ก.ค-ส.ค. ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึง 3.8 แสนตัน ในจำนวนนี้ทุกปีจะส่งออกในรูปลำไยสดไปยังอินโดนีเซีย 2.8 หมื่นตัน



# เดินหน้าพัฒนา'เกษตรอินทรีย์'

## ■ เชื่อมโยงเครือข่ายระดับพื้นที่ซีเป้ารับซื้อผลผลิต

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีและมีฐานะที่ดีขึ้น เป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยนโยบายที่หลากหลายและมาตรการต่างๆ ทำให้เกิดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนหนึ่งนั้นคือ การพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 หรือ การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าปลอดภัย ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดในการสร้างสินค้าการเกษตร

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุเป้าหมายอาจสำเร็จได้ยาก หากขาดการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องดำเนินการในระดับจังหวัด ผ่านการสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในการประสานเชื่อมโยงบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันซีเป้าหมายในการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์

ดังนั้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม ไปสู่ระบบการผลิตตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ หรืออื่นๆ เช่น พุทธเกษตร